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Tense 

กาล Tense คือรูปแบบของกรยิาที่แสดงเวลาที่เกิดเหตกุารณน์ัน้ๆขึน้ ในภาษาองักฤษมี 3 กาลเวลาไดแ้ก่ ปัจจบุนักาล 

(Present), อดีตกาล (Past) และอนาคตกาล (Future) และในแตล่ะ Tense นัน้ยงัถกูแยกย่อยลงไปอีก 4 ขณะเวลา 

ไดแ้ก่  

• Simple แสดงเวลาของการกระท าโดยไม่ค านึงถึงความส าเรจ็ 

• Continuous แสดงเวลาของการกระท าวา่ก าลงัท าอยุ่ 

• Perfect แสดงเวลาของการกระท าวา่ส าเรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

•  Perfect Continuous แสดงเวลาของการกระท าวา่ไดท้  ามาแลว้ และก าลงัด าเนินอยุ่เรื่อยๆ 

                ซึง่ท าใหป้ระโยคที่มนษุยส์ื่อสารมีความรูส้กึที่แตกต่างกนัได ้ท าใหรู้ว้า่เหตกุารณใ์ดเกิดขึน้เม่ือไรและการกระท า

ของเหตกุารณมี์ความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด เมื่อแบง่ตามกาลเวลาจงึมีทัง้หมด 12 Tense ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present        Simple Tense                 I swim                                    ฉนัวา่ยน า้ 

                        Continuous                    I am swimming                    ฉนัก าลงัวา่ยน า้ 

                       Perfect                            I have swum                         ฉนัไดว้า่ยน า้แลว้     

                   Perfect Conti                  I have been swimming       ฉนัไดก้ าลงัวา่ยน า้แลว้      

Past            Simple Tense                 I swam                                    ฉนัวา่ยน า้แลว้ 

                       Continuous                    I was swimming                    ฉนัก าลงัวา่ยน า้แลว้ 

                       Perfect                            I had swum                          ฉนัไดว้า่ยน า้แลว้     

                   Perfect Conti                  I had been swimming        ฉนัไดก้ าลงัวา่ยน า้แลว้      
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สรุป Present Tense ณ กาลเวลาปัจจุบัน  

เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ณ เวลาปัจจบุนั ณ บดันี ้ขณะที่ผูพ้ดูก าลงัหายใจอยู่ 

สรุป Past Tense ณ กาลเวลาในอดตี 

เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อดีต จบไปแลว้ แคเ่อามาเล่าต่อๆกนั มกัพบบอ่ยในนิทาน 

สรุป Future Tense ณ กาลเวลาในอดตี 

เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอนาคต เรื่องที่ยงัไม่เกิด เป็นการคาดคะเน ท านาย 

1. Present Simple Tense จะใชก้บัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจบุนั โดยมีโครงสรา้งประโยคคือ 

 

                

 

วิธีการใช ้Present Simple Tense มีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

1. ใชแ้สดงการกระท าที่ซ  า้ๆกนัและท าเป็นกิจวตัรและเหมาะสม เช่น 

He plays tennis every week. เขาเลน่เทนนิสทกุสปัดาห ์

The students play football after school.  เด็กนกัเรียนเล่นฟตุบอลหลงัเลิกเรยีน 

My parents live near Pattaya. พ่อแม่ของฉนัพกัอยู่ใกลก้บัพทัยา 

I come to the class every day. ฉนัเขา้เรยีนทกุวนั 

2. ใชแ้สดงอปุนิสยัที่ท  าเป็นกิจวตัรประจ าวนั เช่น 

I always drink milk after lunch. ฉนัดื่มนมหลงัอาหารเที่ยงเสมอ 

Future        Simple Tense                 I will swim                                   ฉนัจะวา่ยน า้ 

                        Continuous                  I will be swimming                    ฉนัจะก าลงัวา่ยน า้ 

                        Perfect                         I will have swum                        ฉนัจะไดว้า่ยน า้แลว้     

                    Perfect Conti               I will have been swimming       ฉนัจะไดก้ าลงัวา่ยน า้แลว้      

Subject + Verb 1 +………… 
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Boonchit smokes a lot. บญุชิตสบูบหุรี่มาก  

3. ใชแ้สดงกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น 

The earth goes around the sun. โลกหมนุไปรอบดวงอาทิตย ์

The sun rises in the east. พระอาทิตยข์ึน้ทางตะวนัตก 

Gas expand when heated. ก๊าซจะขยายตวัเม่ือโดนความรอ้น 

4. ใชแ้สดงกบัค าสภุาษิต ค าคม ค าพงัเพย ฯลฯ เช่น 

Honesty is the best polity. ความซื่อสตัยเ์ป็นนโยบายที่ดีที่สดุ 

The early bird cathes the worm. นกที่หากินแตเ่ชา้จะจบัหนอนได ้

No one is too old to learn. ไม่มีใครแก่เกินเรยีน 

5. ใชแ้สดงถึงการอธิบาย สาธิต ขอรอ้ง หรอืเชิงค าสั่ง ฯลฯ เช่น 

Be quiet. เงียบๆหน่อย 

Sit down. นั่งลง (เป็นลกัษณะของประโยคเชิงค าสั่ง Command) 

Please do it. กรุณาท ามนัดว้ย (เป็นลกัษณะของประโยคขอรอ้ง Request)  

Please take this way. กรุณาใชท้างนีค้รบั (เป็นลกัษณะของประโยคขอรอ้ง Request) 

I break the eggs into a cup and mix with powder. ฉนัตอกไข่ลงในถว้ยแลว้ผสมกบัแปง้ (เป็นลกัษณะเชิงสาธิต 
Demonstration) 

Adverb of time จะเป็นตวัแสดงวา่เหตกุารณน์ัน้ ไดท้  าเป็นประจ า สม ่าเสมอท าอยู่ทกุวนั และบอกเวลาที่กระท า

สม ่าเสมอ ไดแ้ก่ often บอ่ย, sometime บางครัง้, always สม ่าเสมอ, now ขณะนี,้ nowadays ในสมยันี,้ usually 

โดยปกติ, generally โดยทั่วไป, normally โดยปกติ, never ไม่เคย, ever เคย, rarely นานๆครัง้, seldom นานๆครัง้, 

hardly แทบจะไม่, scarcely แทบจะไม่  

ยกตวัอย่างเช่น 

Her family always plays badminton. ครอบครวัของหลอ่นเล่นแบดมินตนัสม ่าเสมอ. 

He goes to school every day. เขาไปโรงเรยีนทกุๆวนั 

6. ใชก้บัความจรงิทั่วไปที่ไม่ระบเุวลา 

- Water boils at 100 degree Celsius (ไม่ใช่ water is boiling at 100 degree Celsius. 
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- What do you frogs eat? (ไม่ใช่ What are frogs eating?) 

- Alice works for an insurance company. 

                        แบบฝึกหดั Present Simple Tense 

1. Winai and Wanna __________ (buy, bought/buys) some flowers in the market.  

2. She always ______________  ( goes/ went/ gone) to bed at half past ten. 

3. Suchada  _________ (wash/washes/washed) her bike twice a week. 

4. I ______________  (visit/ visiting/ visited) England every year.  

5. All of us __________ (drink/drinks/drank) coffee every morning.  

6. Chitchai ___________ (plays/plaies/played) football after school.  

7. She ___________ (has/have/had) lunch with her friends every weekend.  

8. Joy __________ (plays/played/playing) tennis well, and she ________( be/ is/ are) able to 

play volleyball.  

9. It sometimes ________ (starts/started/has starts) winter in October. 

10. She always __________(takes/took/taken) a walk with her dog.  

11. My family often ____________ (spends/ spent/ spended) the summer at Pattaya.  

12. Johnson usually __________ (does/do/did) homework after he finished his class.  

13. My cats always ___________ (cries/cry/cried) when they are hungry.  

14. I ________ (clean/cleans/cleaned) my room everyday.  

15. She ___________________ (is, is being/ are) so happy today. 

2. Present continuous tense. ใชแ้สดงเหตกุารณท์ี่ก  าลงักระท าอยู่หรอืก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

 

 

 

วิธีการใช ้Present Continuous tense ดงัตอ่ไปนี ้

1. ใชก้บัเหตกุารณท์ี่ก  าลงัเกิดขึน้ในขณะที่พดูอยู่ มกัมี adverb of time เช่น now, right now, at present, 

at the moment ระบอุยู่ในประโยค เช่น 

She is planting the tree in her garden. หล่อนก าลงัปลกูตน้ไมใ้นสวนของหล่อน 

The students are standing in front of the class. เด็กนกัเรยีนก าลงัยืนอยู่หนา้หอ้งเรยีน 

She is doing her homework at the moment. หล่อนก าลงัท าการบา้นอยู่ในขณะนี ้

Subject + Verb to be + (Verb 1 +ing) +……………. 

Is, am, are 
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Please wait for Mark, he is coming now. กรุณารอมารค์ดว้ย ตอนนีเ้ขาก าลงัมา 

2. ใชเ้ม่ือเหตกุารณห์รอืการกระท านัน้ๆก าลงัด าเนินอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มกัเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้

ชั่วคราว ไม่คงอยู่ถาวร มกัมีค าระบดุงัตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่  this week, this month, this year, this 

semester, this summer เป็นตน้ ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

Wendy is working hard this month. เวนดีก้  าลงัท างานหนกัในช่วงเดือนนี ้

Justin is studying Japanese this semester. จสัตินก าลงัเรยีนภาษาญ่ีปุ่ นอยู่ในขณะนี ้

Our profits are increasing this week. ผลก าไรของเราก าลงัเพิ่มมากขึน้ในสปัดาหนี์ ้

3. ใชก้บัเหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล ้มีการวางแผนหรอืคาดการณล์่วงหนา้ไวแ้ลว้ และผูพ้ดู

มั่นใจวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตอย่างแน่นอน มกัมีค าบอกเวลาที่แสดงอนาคตอยู่ในประโยคดว้ย เช่น 

I am seeing a doctor this evening. ฉนัจะไปหาหมอเย็นนี ้

We are going to Europe next week. เราก าลงัจะไปยโุรปสปัดาหห์นา้นีแ้ลว้ 

Scott is leaving at the end of the month. สก็อตก าลงัจะไปสิน้เดือนนี ้

ขอ้ยกเวน้ของการใช ้Present continuous tense ค ากรยิา verb บางค าไม่สามารถใชไ้ดใ้น present continuous 

tense จ าพวกกรยิาที่แสดงอาการรบัรู ้ความรูส้กึหรอืภาวะจิตต่างๆ ไดแ้ก่ smell สดูดม, see เห็น, love รกั,  hate 

เกลียด, understand เขา้ใจ, want ตอ้งการ, like ชอบ, believe เช่ือ, appear ปรากฏ, feel ความรูส้กึ เช่น 

I hate something there. ผมเกลียดอะไรบางอย่างที่นัน้ 

ประโยคที่ไม่ควรใช ้I am hating something there.  

He loves me very much. เขารกัฉนัมากๆ 

ประโยคที่ไม่ควรใช ้He is loving me very much.  

Malinee likes to read the cartoon book. มาลินีชอบอา่นหนงัสือการต์นู 

ประโยคที่ไม่ควรใช ้Malinee is liking to read the cartoon book. 

She wants to buy a shirt. หล่อนตอ้งการซือ้เสือ้เชิต้ 

ประโยคที่ไม่ควรใช ้She is wanting to buy a shirt. 

แบบฝึกหดั Present Continuous Tense 

1.) We are ___________ (move, moves, moving) into a new house tomorrow.  

2.) At this moment, Suwan  is_________ (stay, stayed, staying) at Rama Hotel.  
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3.) Jo and John _____ (listen, is listening, are listening, listen) to the radio now. 

4.) His dog is__________ ( lying, lyied, lying,) on the floor.  

5.) Sanook and Sakol  are _________(pays, paying, paid) attention to their written assignment.   

6.) I am ___________ (work, worked, working) with this company  

7.) She is __________ (cleans, cleaned, cleaning) her room. 

8.) My elder sister is _________ (makes, make, making) a cake.  

9.) They are ________(playing, played, plays) golf. 

10.) Kanda is ___________ (singing, sing, sang) a song with her daughter. 

11.) Pichamon is _________ (listening, listens, listened), to her mother. 

12.)  Sara ____________ is leaving for London next week. 

13.) The old man is _________(Smoke / smoked/ smoking) a cigarette.  

14.) The man is __________ (drive, drove, driving) so fast. 

15.) My mom and I are  _________ (watched, watches, watching) Television.  

3.Present perfect tense ใชก้บัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอดีตและมีผลตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั 

 

 

 

วิธีการใช ้Present perfect tense มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ใชก้บัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอดีตและคงด าเนินมาจนถึงปัจจบุนั โดยจะมี since, for, so, far, etc. เช่น 

I have studied English for fifteen years. ฉนัไดเ้รยีนภาษาองักฤษมาแลว้เป็นเวลา 15 ปี (หมายถึงขณะที่พดูก าลงั

เรยีนอยู่) 

She has lived in Singapore since 2539. หล่อนไดม้าอยู่ที่สิงคโปรต์ัง้แต ่พ.ศ. 2539 (หมายถึงขณะที่พดูอยู่หล่อนก็

คงยงัอาศยัอยู่ในสิงคโปร)์ 

He has worked here since I was only ten years old. เขาไดท้ างานที่น่ีตัง้แตเ่ขาอายไุดเ้พียง 10 ปี (หมายถึงขณะที่

พดูเขาก็ยงัคงท างานอยู่) 

2. ใชก้บัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ซ  า้ๆ กนั โดยจะใช ้many times, several times, over and over รวมอยู่ดว้ย เช่น 

She has read this book over and over. หล่อนไดอ้า่นหนงัสือเลม่นีค้รัง้แลว้ครัง้เล่า 

I have warned him many times. ฉนัไดเ้ตือนเขาหลายครัง้แลว้ 

Subject + has, have+verb 3 + …………………………… 
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3. ใชก้บัเหตกุารณท์ี่เพิ่งผ่านไปหรือเพิ่งจบสิน้ไปไม่นาน โดยจะใช ้just, already, lately, yet, now, never, 

often, ever, etc. เช่น 

I have just finished my work. ฉนัเพิ่งท างานของฉนัเสรจ็ 

Her car has just arrived at the office. รถยนตข์องเธอเพิ่งจะมาถึงบรษิัท 

แตถ่า้เป็นประโยคปฏิเสธ เช่น  

I haven’t seen her picture yet. ฉนัยงัไม่เคยเห็นภาพของหลอ่นเลย 

We have never been to Australia. พวกเราไม่เคยไปประเทศออสเตรเลียเลย  

She hasn’t seen it before. หล่อนไม่เคยเห็นมนัมาก่อนหนา้นีเ้ลย 

ประโยคที่ตามหลงั since ตอ้งเป็น past simple เสมอ เช่น 

I have studied English since I was young. ฉนัไดเ้รยีนภาษาองักฤษตัง้แต่ฉนัยงัเป็นเด็ก 

She has learned dancing since she was five years. หล่อนไดเ้รยีนเตน้ร  าตัง้แตห่ล่อนอาย ุ5ขวบ 

He has read many kinds of books since he was seven years. เขาไดอ้า่นหนงัสือหลายประเภทตัง้แตเ่ขาอายไุด ้

7 ขวบ 

แบบฝึกหดั Present Perfect Tense 

1. I have ___________ (turn, turns, turned) on the light.  

2. Kanda hasn’t ____________ (buy, buys bought) a wristwatch.  

3. It has never ______________ (snow, snowed, snew) since 2012. 

4. He has already __________ (drink, drank, drunk) a cup of tea.  

5. Where is John? Have you __________ (see, saw, seen) him. 

6. It has been raining _________(for, since) 3 days. 

7. They have been playing violin__________  (for, since) 3 o’ clock. 

8. We have just ___________ (take, took, taken) a shower. 

9.  Janjira has ______________ (is, being, been) to Singapore once.  

10. I have lived here ____________ (for, since) 1999. 

11. They haven’t ____________ (drive drove, driven) a bus.  

12. They have ___________ (live, lived, living) in London since 2000.  

13. The train has _________ (arrive, arrived, arriving) at the station.  

14. I have never ____________ (see, saw, seen) him before.  
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15. I have just ____________(meet, met, meeting) Jim, He is so polite.  

4. Present Perfect Continuous Tense  

ใชก้บัเหตกุารณท์ี่ด  าเนินมาตัง้แตใ่นอดีตและยงัคงด าเนินอยู่ในปัจจบุนั และมีแนวโนม้ไปถึงอนาคต 

  

 

 

วิธีการใช ้Present Perfect Continuous Tense 

1. ใชเ้ม่ือตอ้งการเนน้ช่วงเวลาของเหตกุารณห์รอืการกระท านัน้ๆแตไ่ม่เนน้ผล กรยิาที่ใชก้บั present perfect 

continuous tense จะเป็นกรยิาที่แสดงความต่อเน่ืองหรอืใชร้ะยะเวลาที่ยาวนาน เช่น 

Victor has been waiting for his friend for two hours. วิคเตอรร์อเพื่อนของเขามาสองชั่วโมงแลว้ 

That man has been standing in the dark since we came home.  ผูช้ายคนนัน้ยืนอยู่ในที่มืดตัง้แตเ่รากลบัมา

บา้น 

We have been washing the dishes since you left. เราลา้งจานมาตลอดเลยตัง้แต่คณุออกไป 

Wendy has been sleeping for two days. เวนดีน้อนหลบัไปเป็นเวลาสองวนั 

2. ส่วนใหญ่เราจะใชก้บัเหตกุารณท์ี่ยงัไม่เสรจ็สิน้ และยงัด าเนินตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาอดีตและขณะที่พดูอยู่เหตกุารณน์ัน้ๆก็ยงัด าเนินอยู่ มกัมีการระบรุะยะเวลา เช่น 

Your children have been playing football all morning. ลกูๆของคณุเลน่ฟตุบอลมาตลอดช่วงเชา้เลย 

Mario and his sister have been practicing the piano for hours. มารโิอแ้ละนอ้งสาวของเขาฝึกเล่นเปียโนมาเป็น

ชั่วโมงๆแลว้ 

We have been looking for our dog since last night. เรามองหาสนุขัของพวกเรามาตัง้แต่เม่ือคืนแลว้ 

3. ใชก้บัเหตกุารณห์รอืการกระท าที่จบลงไปแลว้ในอดีต แต่ผลของเหตกุารณน์ัน้ๆ ยงัสง่ผลมาจนถึงปัจจบุนั เป็น

เหตกุารณท์ี่ด  าเนินสิน้สดุลงแลว้ แตย่งัสง่ผลมาจนถึงปัจจบุนั เช่น 

Roger looks tired. Of course, he has been travelling for eight hours. โรเจอรด์เูหน่ือยๆนะ แน่นอนสิ เขา

เดินทางมาแปดชั่วโมงนะ 

Nancy is going home. She has been working all night. แนนซี่ก  าลงัจะกลบับา้น หล่อนท างานมาตลอดทัง้คืน 

Annie can’t do her homework now. She has not been paying attention to a lecture.  

แอนนี่ท  าการบา้นของหลอ่นไม่ได ้หลอ่นไม่ไดส้นใจฟังการบรรยายเลย 

Subject + has, have + been + (Verb 1 +ing) + ………………. 
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ขอ้แตกตา่งระหวา่ง Present Perfect Tense กบั Present Perfect Continuous Tense 

Present perfect tense 

She has studied Japanese for five years. หล่อนไดเ้รยีนภาษาญ่ีปุ่ นแลว้มาเป็นเวลา 5 ปี 

(หมายถึง ไดเ้รียนมาเป็นเวลา 5 ปีหรอืพดูแบบทั่วๆไป) 

Present perfect continuous tense 

She has been studying Japanese for five years.  

(หมายถึงในระยะเวลา 5 ปี หลอ่นไดเ้รยีนภาษาญ่ีปุ่ นอย่างจรงิๆจงัๆ โดยไม่ไดห้ยดุเรียนเลย 

แบบฝึกหดั Present Perfect Continuous Tense 

1. They …..(wait)……for two hours and still their turn haven’t come. 

2. Janjira and Wantaka…(study)….Spanish for two years. 

3. Jason…(work)……in Siam Company for 8 years. 

4. My baby…(sleep)…since 4 p.m. 

5. Some of the students……walk…..in the rain for one hour.  

6. She …….(cook)……. Since last night 

7. Jannie …(write)….letters all the moring.  

8. They…(look)….for a new car. 

9. He ……(live)……in America for 15 years. 

10. They ………(speak)…….. French for 8 years 

11. The dog…….lying…… in front of the sofa since coffee time.  

12.My elder sister…..teach…… in this university since 2008.  

13. Suchart ………use……this dictionary for four hours.  

14. How long have you…….learn…..french? 

15. Somjet……dig…….in the garden for many hours.  

Imperative sentence คืออะไร? 

Imperative sentence คือ การใชค้ ากรยิา Infinitive without to (V.1ที่ไม่มี to) มาขึน้ตน้ประโยคเพื่อใหป้ระโยคนัน้

เป็นประโยคค าสั่ง, ตกัเตือน, แนะน าสั่งสอน, เชือ้เชิญ หรอืถา้เติม please เขา้ไปจะเป็นประโยคขอรอ้ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

น า้เสียงของผูพ้ดู, ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง และเจตนาในการสื่อความหมาย ที่ส  าคญัประโยค Imperative 

sentence จะลงทา้ยดว้ยเครื่องหมายวรรคตอน full-stop (.) หรอื exclamation mark (!) เสมอ เช่น 

 

Be quiet. (จงเงียบ) 
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Come here! (มาน่ี) 

Sit down! (นั่งลง) 

 

รูปแบบและโครงสรา้งประโยคค าสั่ง Imperative sentence 

Imperative sentence ในรูปแบบประโยคบอกเล่า 

- ใช้ Verb base form (V.1) ขึน้ต้นประโยคแลว้ตามดว้ยสิ่งที่จะสั่งใหท้  า หรืออาจใช ้Verb แคค่ าเดียวก็ได ้เช่น 

 

Stop! 

(หยดุ) 
 

Come here! 

(มาน่ี) 
 

Open the door. 

(จงเปิดประต)ู 
 

Speak English. 

(จงพดูภาษาองักฤษ) 
 

- ใช้ Verb ‘be’ ขึน้ต้นประโยค เช่น 

Be careful. 

(จงระวงั) 
 

Be a good boy. 

(จงเป็นเด็กดี) 
 

Be kind to children. 

(จงมีเมตตาต่อเด็ก ๆ) 

 

Imperative sentence ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ 

- การท า Imperative sentence เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธ เพียงแคว่าง don’t (do not) หนา้ค ากรยิา Don’t + V.1 

เช่น 

 

Don’t go! 

(อย่าไป) 
 

Don’t touch me. 
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(อย่ามาแตะตอ้งตวัฉนั) 
 

Don’t swim in this canal. 

(อย่าวา่ยน า้ในคลองนี)้   
 

- Imperative sentence ที่ขึน้ตน้ดว้ยกรยิา ‘be’ ก็เช่นเดียวกนั เพียงวาง don’t หนา้กรยิา be เช่น 

 

Don’t be noisy. 

(อย่าสง่เสียงดงั)   

 

Imperative sentence ในเชิงขอร้อง 

เราสามารถใช ้Imperative sentence ในเชิงขอรอ้งได ้โดยเพียงเติม Please เขา้ไปวางไวห้นา้หรอืทา้ยประโยคก็ได ้

เพื่อใหด้สูภุาพขึน้ เช่น 

 

Please sit down. หรอื Sit down, please. 

(กรุณานั่งลง) 
 

Please wait here. 

(กรุณารอตรงนี)้ 
 

Please give me chocolate. 

(เอาช็อกโกแลตใหฉ้นัหน่อยคะ่) 
 

Be quiet, please. 

(กรุณาเงียบ) 
 

Please don’t smoke here. 

(กรุณาอย่าสบูบหุรี่ตรงนี)้ 

 

Imperative sentence ในเชิงเชือ้เชิญ 

Imperative sentence ในเชิงเชือ้เชิญ เป็นประโยคค าสั่งที่รวมถึงตวัผูพ้ดูเขา้ไปดว้ย ท าไดโ้ดยเติม Let’s ไวห้นา้ค ากรยิา 

และถา้เป็นในรูปปฏิเสธ ใช ้Let’s not วางหนา้ค ากรยิา มีโครงสรา้งคือ Let’s / Let’s not + V.1 เช่น 

 

Let’s stop now. 

(ตอนนีห้ยดุกนัเถอะ) 
 

Let’s not tell him about it. 

(อย่าบอกเขาเก่ียวกบัเรื่องนัน้เลยเถอะ) 
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Infinitive คืออะไร? มีหลกัการใชอ้ย่างไร? Infinitive คือ ค ากรยิารูปปกติ หรือค ากรยิาช่อง 1 ที่ไม่มีการผนัใดๆ ทัง้สิน้ 

แบง่เป็น 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to แตล่ะประเภทมีหลกัการใชด้งันี ้

1. Infinitive with to 

Infinitive with to คือ ค ากรยิาช่อง 1 ที่มี to น าหนา้ เช่น 

to talk 

to think 

to sleep 

to watch 

to have 

 

หน้าทีข่อง Infinitive with to 

1. ท าหน้าทีเ่ป็นค านามซึ่งเป็นประธานของประโยค เช่น 

 

    To learn is important. 

    (การเรียนเป็นสิ่งส าคญั) 
 

    To listen English music is a good way to learn English. 

    (การฟังเพลงภาษาองักฤษเป็นหนึ่งวิธีที่ดีในการเรยีนภาษาองักฤษ) 
 

2. ใช้ตามหลังค ากริยาแท ้(Main Verb) โดยท าหน้าทีเ่ป็นกรรมของประโยค เช่น 

 

    She wants to learn Italian. 

    (เขาตอ้งการเรยีนภาษาอิตาลี) 
 

    Chanatip loves to play football. 

    (ชนาธิปชอบเล่นฟตุบอล) 
 

3. ใช้ตามหลังค าคุณศัพท ์(Adjective) บางค า ท าหน้าทีเ่ป็นเหมือนค ากริยาวิเศษณ ์(Adverb) เพือ่เป็นการ

บอกเหตุผล เช่น 

able anxious disappointed 

due eager glad 

happy keen likely 

lucky pleased prepared 

proud ready sad 

surprised unable unhappy 

unlikely unwilling willing 
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ตวัอย่างประโยค 

    She is lucky to have such good friends. 

    (เธอโชคดีที่มีเพื่อนดี ๆ มากมาย) 
 

    I’m proud to work with you 

    (ฉนัภมูิใจที่ไดท้  างานกบัคณุ) 
 

และใชต้ามหลงัค าคณุศพัทเ์หล่านีเ้พื่อใหค้วามคิดเห็น 

clever difficult easy 

foolish hard impossible 

kind nice possible 

right silly wrong 

  

ตวัอย่างประโยค 

    It’s easy to sing the song, but it’s very difficult to sing well. 

    (มนัง่ายที่จะรอ้งเพลง แตม่นัยากมากที่จะรอ้งใหไ้พเราะ) 
 

    It was foolish of him to trespass against the law. 

    (มนัเป็นความโง่ของเขา ที่ละเมิดกฎหมาย) 
 

4. ใช้ตามหลังค านามหรือสรรพนาม โดยท าหน้าทีเ่ป็นเหมือนค าคุณศัพท ์(Adjective) ขยายค านามหรือสรรพ

นามน้ัน เช่น 

 

    I have some jeans to wash. 

    (ฉนัมีกางเกงยีนที่จะซกั) 
 

    The singer to watch is Ed Sheeran. 

    (นกัรอ้งที่ดอูยู่คือ เอ็ด ชีแรน) 
 

5. ใช้แสดงเป้าหมาย, วัตถุประสงค ์หรือใช้ในการตอบค าถาม ‘Why?’ เช่น 

 

    Prawit bought a gorgeous watch to give to his girlfriend. 

    (ประวิทยซื์อ้นาฬิกาสดุหรูเพื่อใหแ้ก่แฟนสาวของเขา) 
 

    I went to Nui’s house to do our report. 

    (ฉนัไปบา้นของนุย้เพื่อท ารายงานของพวกเรา) 
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เราใชว้ลี ‘in order to’ (เพื่อที่จะ...) หรือ ‘in order not to’ (เพื่อที่จะไดไ้ม่...) ในการอธิบายวตัถปุระสงค ์เช่น I save 

money in order to buy the car. (ฉนัเก็บเงินเพื่อที่จะซือ้รถ) ซึง่ Infinitive with to สามารถใชใ้นความหมาย ‘in 

order to’ ได ้เช่น 

 

    She wears high-heeled shoes to look taller. = She wears high-heeled shoes in order to look taller. 

    (เธอสวมรองเทา้สน้สงูเพื่อที่จะใหด้สูงูขึน้) 

 

หลักการใช้ Infinitive with to 

1. มักใช้ตามหลังค ากริยาเหล่านี ้ในโครงสร้าง Subject + Verb + Infinitive with to 

afford agree appear 

arrange ask attempt 

begin can’t bear can’t stand 

care cease choose 

claim continue decide 

demand deserve determine 

dread expect fail 

forget get (be allowed to) happen 

hate hesitate hope 

hurry intend learn 

like love manage 

need neglect offer 

plan prefer prepare 

pretend promise propose 

prove rail refuse 

regret remember seem 

start swear tend 

threaten try vow 

wait want wish 

would like 

(หมายถึง ปรารถนา,ตอ้งการ) yearn   
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ตวัอย่างประโยค 

    We agreed to work together. 

    (พวกเราตกลงท างานดว้ยกนั) 
 

    I forgot to close the window. 

    (ฉนัลืมปิดหนา้ตา่ง) 
 

2. ค ากริยาบางตัวตามด้วยกรรมตรง (Direct Objects) และ Infinitive with to ในโครงสร้าง Subject + Verb + 

Object + Infinitive with to  

advise allow ask 

cause challenge command 

encourage expect force 

get instruct intend 

invite lead order 

persuade remind teach 

tell urge want 

warn would like would prefer 

 

ตวัอย่างประโยค 

    He ask me to explain. 

    (เขาขอใหฉ้นัอธิบาย) 
 

    I encouraged my sister to learn Japanese. 

    (ฉนัสนบัสนนุนอ้งสาวของฉนัใหเ้รยีนภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

3. ใช้ตามหลังค าว่า ought (ควรจะ), get used (เคยชิน) และ used (เคย) เช่น 

 

    You ought to do this project by yourself. 

    (คณุควรจะท าโปรเจ็กนีด้ว้ยตวัคณุเองนะ) 
 

    They get used to live in country. 

    (พวกเขาเคยชินกบัการอาศยัอยู่ในชนบท) 
 

    I used to learn Italian 10 years ago. 

    (ฉนัเคยเรียนภาษาอิตาลี 10 ปีมาแลว้) 
 



16 
 

4. ใช้ Verb to be + Infinitive with to (V.to be + V.1) หรือ have + Infinitive with to (have to + V.1) ใน

ความหมายว่า ต้อง... เมื่อต้องการออกค าส่ังหรือขอร้อง เช่น 

 

    You are to go now. 

    (คณุตอ้งไปเดี๋ยวนี)้ 
 

    In France, you have to drive on the right. 

    (ในฝรั่งเศสคณุตอ้งขบัรถทางขวา) 
 

5. เมื่อท าเป็นรูปปฏิเสธ เพียงเตมิ not ข้างหน้า to เช่น 

 

    We decided not to go out tonight. 

    (พวกเราตดัสินใจไม่ออกไปขา้งนอกคืนนี)้ 
 

    It’s better not to smoke. 

    (ไม่สบูบหุรี่มนัจะดีกวา่นะ) 

 

2. Infinitive without to 

Infinitive without to คือค ากรยิาช่อง 1 ที่ไม่มี to น าหนา้ มีหลกัการใชด้งันี ้

 

1. ท าหน้าทีเ่ป็นค ากริยาหลัก (Main Verb) โดยใช้ตามหลังกริยาช่วย (Auxiliary Verb) verb to do หรือ 

Modal Verb (will, shall, would, should, can, could, may, might, must) เช่น 

 

    I can play the guitar. 

    (ฉนัสามารถเลน่กีตารไ์ด)้ 
 

    Tom will go to London next week. 

    (ทอมจะไปลอนดอนสปัดาหห์นา้) 
 

2. ใช้ตามหลังค ากริยาอ่ืน ๆ ทั่วไปหรือเรียกว่า Special Verb ทีม่ีกรรมตรง (Direct Object) และค ากริยาที่

แสดงถงึการยินยอมหรือใหเ้หตุผล เช่น watch, see, feel, hear, help, let, make, see เช่น 

 

    I watched them bake the bread. 

    (ฉนัดพูวกเขาอบขนมปัง) 
    watch = Special Verb 

    bake = Infinitive without to 

    them – Direct Object 

 

    He saw his wife slap the child. 

    (เขาเห็นภรรยาของเขาตบลกู) 
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    saw = Special Verb 

    slap = Infinitive without to 

    his wife = Direct Object 

 

3. ใช้ตามหลังค าเหล่านี ้had better, need, dare, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, 

except เช่น 

 

    They had better be here before we start dinner. 

    (พวกเขาควรอยู่ที่น่ีจะดีกวา่ก่อนที่พวกเราจะเริ่มดินเนอร)์ 
    be = Infinitive without to 

 

    You need not wait. 

    (คณุไม่จ าเป็นตอ้งรอ) 
    wait = Infinitive without to 

  

Participle คือ ค ากรยิาที่ใชเ้ป็นค าคณุศพัท,์ Gerund หรอืใชใ้น continuous tenses และ perfect tenses มี 2 รูปคือ 

รูปเติม –ing เรียกวา่ Present Participle และ Past Participle (V3) ที่เราจะมาท าความเขา้ใจกนัในครัง้นี ้

Present Participle น าหน้าค านาม 

• The running dog is mine. 

หมาทีก่ าลังวิ่ง คือของฉัน 

• The sleeping boy is my cousin. 

เดก็ชายทีก่ าลังนอนหลับ คือลูกพีลู่กน้องของฉัน 

●The confusing mice don’t know where to go. 

หนูทีก่ าลังสับสน ไม่รู้ว่าจะไปไหนด ี

●Her child is still inside the burning house. 

ลูกของหล่อนยังคงอยู่ในบ้านทีก่ าลังไฟไหม้ 

●This boring book makes me feel bad. 

หนังส่ือทีน่ี่เบือ่เล่มนีท้ าใหฉั้นรู้สึกแย่ 

●He is an amaizing  boy. 

เขาเป็นเดก็ชายทีน่่าทึง่ 

●It is an interesting article. 

มันเป็นบทความทีน่่าสนใจ 
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Present Participle ตามหลัง Verb to be 

• This book is boring. 

หนังส่ือเล่มนีน่้าเบือ่ 

• It is interesting. 

มันน่าสนใจ 

• This film is confusing. 

หนังเรื่องนีสั้บสน 

 

Past Participle คือ กริยาช่อง 3 ไม่ว่าจะเป็นรูปเตมิ –ed หรือเปล่ียนรูปก็ตาม โดยใช้ใน perfect tenses 

ทัง้หมดและ passive voice รวมถงึยังท าหน้าทีเ่หมือนเป็น adjective ได้ด้วย 

 

หลักการใช้ Past Participle 

1. ใชใ้น Perfect Tenses โดยวางไวห้ลงักรยิาช่วย have/has  

He hasn’t finished his homework yet. (Present perfect) 

(เขายงัท าการบา้นไม่เสรจ็) 
 

When they arrived I had already started cooking. (Past perfect) 

(เม่ือพวกเขามาถึง ฉนัก็เริ่มท าอาหารพอดี) 
 

Nida will have been in Japan by the end of  September. (Future perfect) 

(เม่ือถึงสิน้เดือนกนัยายนนิดาคงจะอยู่ที่ญ่ีปุ่ นแลว้) 

 

2. ใชส้รา้งประโยค Passive Voice โดยวางไวห้ลงั Verb to be เพื่อแสดงวา่ประธานเป็นผูถ้กูกระท า 

The letter was given to me by her. 

(จดหมายถกูใหแ้ก่ฉนัโดยเธอ = เธอใหจ้ดหมายแก่ฉนั) 
 

Those cookies will be eaten by the birds. 

(คกุกีเ้หล่านัน้จะถกูกินโดยนก = นกจะกินคกุกีเ้หล่านัน้) 

 

3. ท าหนา้ที่เป็น adjective โดยวางไวห้นา้ค านาม  

The broken window was replaced. 

(หนา้ตา่งที่พงัถกูน ามาไวท้ี่เดิม) 

 

The tired student fell asleep while writing in his journal. 

(นกัเรียนที่เหน่ือยลา้ผล็อยหลบัไปขณะก าลงัเขียนบทความของเขา) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/60890/-laneng-lan-

